

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง

ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคา

ตามที่ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ศิริโชค เดกผักทก
ตำแหน่ง พ.ร.5 สังกัดกอง จัดทําพระคัมภีร์วัดอู่ตะเภา
ฝ่าย ปกครองระบบคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 89834
ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรายการ จัดซื้อธงผ้าไหมรับใช้กับเครื่องบรรพชา MCP พทพ.5
ในการยื่นเสนอราคา/เสนองาน วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีความเกี่ยวข้อง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่มีการรับผลประโยชน์กับผู้เสนอราคา/เสนองานแต่อย่างใด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้

ลงชื่อ ศิริโชค เดกผักทก ผู้ให้คำรับรอง
(ตามศิริโชค เดกผักทก)
ตำแหน่ง พ.ร.5
ประธานคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่
วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ :- ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ให้ประธานคณะกรรมการฯ หรือหากกรณีไม่มีประธานคณะกรรมการฯ ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยืนยันว่าคุณไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา/เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการ/โครงการ/กิจกรรม นั้น และให้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล “แบบ รร.1 (สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง)” และ “แบบ รร. 2 (สำหรับผู้เสนอราคา)” ลงในเว็บไซต์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง

ระหว่างผู้เสนอราคา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

กรณีเป็นบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้าน

ตามที่ข้าพเจ้า บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้าน คอนโทรลเมตริกส์ จำกัด
ถนนพหลโยธินตัดถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 100/เลขที่ 1897 ชั้น 18
ปาริสาแหรณ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 โดย นายสิริพันธ์ ปิ่นประไพ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ
 รับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ 100A1220001822
 หรือหนังสือมอบอำนาจลงวันที่

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

ตามที่ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว

บ้านเลขที่

ซึ่งได้เสนอราคาในงานจัดซื้อจัดจ้างรายการ จัดซื้อโต๊ะสำหรับใช้กับเคื่องวรรณทั้ง MCF
หมายเลข 5 ที่กระทรวงมหาดไทย
 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 พยานคนต่อชื่อยา จำนวน 1 อยกพร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการเสนอราคา/เสนองานครั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่มีความเกี่ยวข้อง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่มีการให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้

ลงชื่อ Dr. Sirin ผู้ให้คำรับรอง

(นายสิริพันธ์ ปิ่นประไพ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2563